
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2566 เวลา 09.30 น. 
วันพุธ ที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
……………………………………………………………. 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
           เมื่อถงึเวลาประชุม นางบูชารัตน์  สนจิตร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจ 
นับองค์ประชุม  ครบองค์ประชุมและขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้พนักงานส่วนตำบลและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม จึงเรียนเชิญนายไชยพร  มีอิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.ประกาศอำเภอบ้านแหลม เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  

นายไชยพร มีอิน  เชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
(ประธานสภาฯ) 
นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ด้วยอำเภอบ้านแหลมได้ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
(เลขานุการสภาฯ)  ท่าแร้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร   

ส่วนตำบลท่าแร้ง  ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
ที่ประชุม   -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ 20 กันยายน 256๖ 

นายไชยพร มีอิน  ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ)  ตำบลท่าแร้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่  ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 วันที่  ๒๐ 

กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน ๑๘ หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากไม่มีขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง กระทู้ถาม 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

          /5.1 พิจารณา... 



5.1 พิจารณาขอความเห็นชอบการลงนามในบันทึกความตกลง การขอตั้งงบประมาณ
และการรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ 

นายไชยพร มีอิน  เชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ประธานสภาฯ)   
นางบูชารัตน์ สนจิตร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ทุกท่าน ด้วยองค์การ 
(เลขานุการสภาฯ) บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๘ ได้เสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน 
การบริการและการท่องเที่ยว   การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซลาเซลล์) เลียบคลองท่าแร้ง 
หมู่ ที่  ๕ -๗  ตำบ ลท่ าแร้ ง  อำ เภ อบ้ าน แห ลม  จั งห วั ด เพ ชรบุ รี  งบ ป ระมาณ                
๒,๐๕๔,๔๐๐ บาท ซึ่งตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัด      
และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนดให้การที่มีสินทรัพย์             
ที่ เกิดการดำเนินโครงการ หน่วยงานจะต้องมีการตั้งงบประมาณ สำหรับจัดการ       
และบำรุงรักษาในระยะต่อไป โดยจังหวัดจะต้องจัดทำบันทึกความตกลงเป็น           
ลายลักษณ์ อักษรกับหน่วยงาน และอำเภอบ้านแหลมได้จัดทำข้อเสนอโครงการ        
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลท่าแร้ง เป็นหน่วยดำเนินโครงการ  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น   
สำหรับรายละเอียดโครงการการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ เลียบคลองท่าแร้ง    
หมู่ ที่  ๕ -๗  ตำบ ลท่ าแร้ ง  อำ เภ อบ้ าน แห ลม  จั งห วั ด เพ ชรบุ รี  งบ ป ระม าณ      
๒ ,๐ ๕ ๔ ,๔ ๐ ๐  บ าท  ป ระ ก อ บ ด้ ว ย โค ม โซ ล่ า เซ ล ล์  LED ๓ ๐ w/๖ ๐ ๐ ๐ K                  
พร้อมเสา AL ๓ เมตร จำนวน ๖๐ ชุด  จุดเริ่มต้น จากปากคลองท่าแร้ง หมู่ที่  ๕ 
จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณไชยพร หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๒,๔๐๐ เมตร เอกสารประกอบการ
พิจารณาไดแ้จกให้ทุกท่านแล้ว   

นายไชยพร มีอิน    ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอความเห็นชอบและมต ิ
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ    ๖  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ    -    เสียง   
    งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายไชยพร มีอิน   เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ จะได้นำมติที่ประชุมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือลง 
(ประธานสภาฯ) นามบันทึกความตกลงการขอตั้งงบประมาณ เพ่ือรายงานให้จังหวัดทราบและจัดส่ง

หน่วยงานส่วนกลางที่เก่ียวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะ
ปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ 
              /นายไชยพร... 



นายไชยพร  มีอิน  เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
(นายก อบต.ท่าแร้ง)   ท่าน กระผมในนามประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร     

ส่วนตำบลท่าแร้ง ขอแจ้งโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงฯ     
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คณะกรรมการกองทุนฯได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
๑๙๒,๖๑๘.๕๐ บาท เพ่ือจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคล    
ที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน  ๒๑  ราย ระยะดำเนินงานตั้งแต่
วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  ในวันนี้จะมีการส่งมอบ      
ครั้งที่ ๑ ระยะเวลาการใช้ ตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๗  
และครั้งต่อไป จะให้ในระยะ ๓ ถึง ๔ เดือน อีก ๒ ครั้ง  แจ้งเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม   -รับทราบ- 

  ๖.2 รายงานวัสดุในการบริการสาธารณะ 
นายไชยพร มีอิน  เชิญหัวหน้าสำนักปลัด คุณอำพล  สีสว่าง  
(ประธานสภาฯ) 
นายอำพล สีสว่าง   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ทุกท่าน            
(หัวหน้าสำนักปลัด)   กระผมนายอำพล สีสว่าง ขอสรุปรายงานการใช้วัสดุในการบริการสาธารณะ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบประมาณกับจำนวนที่ใช้โดยการประมาณ เช่น โคมถนน   
ขานีออนสริง , โคมถนน , หลอด LED , สวิตช์แสงแดด , น้ำมันเครื่อง 2T, ๔T          
ใบตัดหญ้า เป็นต้น และเพ่ือเป็นการรักษาและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า กระผม       
ขอรบกวนท่านสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒ และหมู่ท่ี ๓  

  คุณเมธา สุทโน สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 และคุณมานพ  สุดยู่โซ๊ะ สมาชิกสภาอบต.      
หมู่ที่ 2 อาสาซ่อมแซมใบตัดหญ้า ที่ชำรุดและสามารถนำกลับมาใช้ได้ ขอบคุณครับ  

  และขอประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่  ๒ 
จะขายเอกสารในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน และเปิดซองพิจารณา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๖ และสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๔ จะเปิดซองพิจารณา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
แจ้งเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   -รับทราบ- 
๖.3 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ 

นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับสภากาชาดไทยจัดงานกาชาด 
(เลขานุการสภาฯ)  ประจำปี  ๒ ๕ ๖ ๖  ระหว่ างวันที่  ๘  – ๑ ๘  ธัน วาคม  ๒๕ ๖ ๖  ณ  สวนลุ ม พิ นี  

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาด
ไทย ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่ประชาชนผู้ยากไร้ 

                     /ผู้ด้อยโอ... 



   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในการนี้ เพ่ือให้ข้าราชการ ท่านสมาชิก     
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย      
ในครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน ๑๐ ฉบับ 
ฉบับละ ๑๐๐ บาท ติดต่อและชำระเงินที่คุณณัฐธิดา พุทธอินทร์ศร ภายในวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพ่ือรวบรวมส่งให้อำเภอฯต่อไป 

นายนรพนธ์ ศรีวรนาถ    ขอแจ้งโครงการประกวดสัตว์ ในปีนี้ จะเป็นการประกวดสัตว์ ๒ ชนิด คือนกกรงหัวจุก 

(นวก.เกษตร ชก.)  และโคไทยพื้นบ้าน ซึ่งเป็นสัตว์ที่เกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลท่าแร้งเลี้ยงเป็นจำนวนมากและ
มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่ รู้จักของคนทั่วไป ดังนั้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ         
และส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จะผลักดันให้เป็น
อาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกร สำหรับวันเวลา น่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ขอแจ้ง
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเบื้องต้น และอีกหนึ่งเรื่องได้ประสานกับกรมชลประทาน        
เรื่องสารเคมีกำจัดวัชพืชในคลอง ได้รับการสนับสนุน จำนวน ๒ ขวด เรียกว่า สวพ.๖๒ 
เป็นงานวิจัย ยังไม่การเผยแพร่และในพ้ืนที่ของเราอาจจะเป็นการทดลองที่แรก จะมีการ
มาสุ่มตรวจและนำผลที่ได้ไปพัฒนาต่อไป  

นายสมบัติ ม่วงอุมิงค์   กระผมอยากสอบถามว่า ทำไมไม่เสนอโครงการขยายถนนป่าขวาง หมู่ที่ ๔ 
(ส.อบต.หมู่ 3) 
นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปัญหาเรื่องการเขียนแบบแปลนและผู้รับรองวิศวกร งานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน  

(ปลัดอบต.)  เป็นส่วนสำคัญที่เป็นปัญหา อบต.ไม่มีบุคลากรด้านนี้ และพ้ืนที่ที่เราต้องการพัฒนา    
แต่ทรัพย์สินเป็นของหน่วยงานอื่น ที่ต้องขออนุญาตก่อนของบประมาณ 

นายธนาธร พุ่มพวง   กระผมขอนำเรียน เรื่องการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จังหวัดจะมีหนังสือ 
(นักวิเคราะห์ฯ)  แจ้งให้อปท.เสนอโครงการ ปีหนึ่ งหลายครั้ง และกำหนดให้ เสนอภายในไม่กี่วัน       

พร้อมเอกสารครบถ้วน เช่น หนังสืออนุญาต แบบแปลนพร้อมผู้รับรอง  หมายความว่า   
หากเราต้องการขอรับงบประมาณที่เกินศักยภาพจากหน่วยงานอ่ืน อบต.ต้องมีเอกสาร
ครบถ้วน เมื่อจังหวัดหรืออำเภอแจ้งมาให้เสนอขอรับงบประมาณจะได้นำส่งได้เลย 

นายเมธา สุทโน  กระผมอยากถามว่า เมื่อมีการติดตั้งโซลาเซลล์แล้วจะขยายเขตไฟฟ้าได้หรือไม่ เพราะใน 
 (ส.อบต.หมู่ 5)  พ้ืนที่ยังมีความต้องการเรื่องการตั้งเสาไฟ ปัญหาในพ้ืนที่คือ เสาไฟ 1 ต้นมีหม้อมิเตอร์

เกินกำหนด จึงต้องการให้ติดตั้งเสาไฟฟ้าเพ่ิม และการติดตั้งโซลาเซลล์ตามที่เอกสารแจก
ให้กระผมสอบถามเรื่องแบตเตอรี่ อายุการใช้งาน  

นางบูชารัตน์ สนจิตร์ นำเรียน คุณเมธา ปัญหาเรื่องขยายเขตไฟไม่เกี่ยวกับการติดตั้งโซลาเซลล์ ยังขอขยายได้ 
(ปลัดอบต.)  ปกติ ส่วนการประมาณการค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ในการของบติดตั้งโซลาเซลล์ในครั้งนี้ 

เป็นการขอข้อมูลจากร้านค้าท่ัวไป หากได้งบประมาณมาในการจัดหาพัสดุจะเป็นขั้นตอน
ที่จะต้องทำรายละเอียดทั้งคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์และราคา อีกครั้งหนึ่ง  

              /นายไชยพร... 
 



นายไชยพร มีอิน  ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
(ประธานสภาฯ)  ร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยดี 
ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

            (ลงชื่อ) .............................................เลขานกุารสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าแร้ง 

      (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (ลงชื่อ) .............................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายกรกช  บุญโพธิ์) 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ 4 
 

   (ลงชื่อ) .............................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด) 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ 6 
 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ) 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ 2 

.............................................................................................................................................................................. 
คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว 
 

(ลงชื่อ) .............................................  
           (นายไชยพร  มีอิน) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

 
 
 
 
 

 
 


